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 1. นายศุภกร  ศรีศักดา  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน
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 18. นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่อาย 
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 25. นางเดือนฉาย ธาตุอินจันทร์ (รก.) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
          26. นางชัญญาภัค          ถาวรรุ่งกิจ        (รก.) ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยหล่อ 
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1. นางมีนา     กิติชานนท์      รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่   ติดราชการ 
2. นายวิรัตน์     คงดี     ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ                          ลาพักผ่อน 
3. นางสุวภี        คงดี     นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ                  ลาพักผ่อน 
4. นางดวงนภา     ชินจิรัฐติกาล   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ                     ลาป่วย 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายศุภกร  ศรีศักดา ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1 การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังค่านิยม 12 ประการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2557 
  - ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนํากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  ขอขอบคุณ กศน.อําเภอเมือง
เชียงใหม่ ที่ดูแลเรื่องการใช้สถานที่ในการอบรม  ขอขอบคุณสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 และ ขอขอบคุณ
สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ใช้ห้องประชุม   
  - เลขาธิการ กศน. ได้ช่ืนชมจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดโครงการน้ีขึ้นอย่างเป็นระบบและมี
การดําเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  โดยก่อนที่จะจัดโครงการอบรมน้ีขึ้นมาได้จัดทําสื่อประกอบการอบรม 
ขึ้นมาก่อน  ทั้งน้ี  สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบสื่อดังกล่าวให้เลขาธิการ กศน. เพ่ือนําไปมอบให้
คณะวิทยากรที่ให้การอบรมผู้บริหารเร่ืองการเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ ความรักชาติ  ศาสนา  สถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 1.2 การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องบทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเช่ือมโยงการเรียนรู้
ระหว่างวัยโดยเน้นผู้สูงอายุ 
  - เลขาธิการ กศน. กําหนดให้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 
2558  ณ  โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันโดยสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วมกับส่วนกลาง 
ซึ่งคนที่เข้าร่วมประชุมมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนิเชีย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และบวกสาม ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ประมาณ 
32-40 คน และมีคนไทย จํานวน 100 คน รวมเป็นประมาณ 150 คน  
 1.3 การเปิดตัวโครงการการสอนผ่าน ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2557  
  - สถานที่สําหรับเปิดตัวดังกล่าว ได้แก่  กศน. ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ต้ัง
อยู่ในวัดช่างเค่ียน  ซึ่ง กศน.ตําบลช้างเผือกมีอยู่ 2 ที่ คือ ที่วัดช่างเค่ียน และ ที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 1   
ขอขอบคุณผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่และคณะครูที่เตรียมการ เตรียมนักศึกษามาร่วมงาน
และคณะของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ร่วมมือกันให้การดําเนินการผ่านไปได้ด้วยดี 
 1.4 การบริหารงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปี
งบประมาณ 2558  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่หวังผลใน 3 เดือน  
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องการเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องรายงานให้
ผู้เก่ียวข้องทราบ  บางคร้ังจึงต้องขอข้อมูล รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ฉะน้ัน ขอให้ ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอทุกคน เข้ากลุ่มไลน์ กศน.อําเภอด้วย เพ่ือหากมีเรื่องด่วนจะสามารถติดต่อส่งข้อมูลทางไลน์ได้
และสามารถติดตามข่าวสารได้ทันเวลา 
 1.5 กศน. ตําบล ในวัด 
  - เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่อยากให้ใช้วัดเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างคนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี 
  - เลขาธิการ กศน. ให้สํารวจว่ามี กศน.ตําบลในวัดอยู่กี่แห่ง ซึ่งดําเนินการสํารวจแล้ว 
จังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ 32 แห่ง จาก 204 ตําบล  โดยเลขาธิการ กศน. ให้ทํารายงานเพ่ือนําไปเสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบว่า กศน.ตําบลในวัดดําเนินการอะไรบ้าง  เป็นไปตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีหรือไม่   
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  - ได้เชิญเลขาธิการ กศน. ไปดูที่ กศน. ตําบลหนองจ๊อม  สังกัด กศน.อําเภอสันทราย ซึ่ง
ได้เห็นตัวอย่างว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการจึงจะนําข้อมูลน้ีไปรายงานต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
นายกรัฐมนตรีต่อไป  
  - การดําเนินการรายงานจัดทําเป็น 3 รูปแบบ คือ       
    1) นําเสนอเป็นรูปภาพทั้งหมด ใส่แฟ้มอย่างดี 
    2) รูปแบบเป็นรูปเล่มเอกสาร  
    3) รูปแบบ VCD มีภาพเคลื่อนไหว เป็นการนําเสนอที่ดีมาก ซึ่งในเรื่องน้ีเลขาธิการ กศน.
ประทับใจอยู่ 2 แห่ง  คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ี ต้องขอบคุณ นายจารุเศรษฐ์ 
อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย มา ณ ที่น้ีด้วย  
  -  กศน.ตําบลในวัด ต้องขับเคลื่อนต่อไป และจะต้องอาศัยความร่วมมือของสถานศึกษา 
วัด และประชาชน ขับเคลื่อนไปด้วยกันเพ่ือให้เห็นการศึกษาของคนทุกวัย  
  - เลขาธิการ กศน. ให้ทําวิดีทัศน์เพ่ือจะนําไปช้ีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการ กศน.ชาติ 
เพ่ือให้เห็นงานการศึกษานอกโรงเรียนว่า กศน.ทําอะไรบ้าง   

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 และมีมติให้พิจารณาแก้ไขข้อความ
ดังต่อไปน้ี 

 2.1 ระเบียบวาระที่ 1 หน้าที่ 2 ข้อที่ 1.2  บรรทัดที่ 5 จากข้อความ “ท่านกรมวังใหญ่” แก้เป็น 
“ท่านกรมวังผู้ใหญ่” 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

นายศุภกร  ศรีศักดา ประธานที่ประชุมได้กล่าวถึงเรื่องสืบเน่ือง ดังน้ี 
 3.1 การประชุมผู้บริหาร กศน.ภาคเหนือ  ณ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2557 โดยมีเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไปถึงที่ประชุม
ก่อนเวลา 08.30 น. ตามกําหนดที่นัดหมาย  สําหรับการนําเสนอเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ มีผู้ให้ความสนใจและขอข้อมูลที่นําเสนอเป็นจํานวนมาก 

 ที่ประชุมรับทราบ  

 3.2 การประชุมผู้บริหาร กศน.ภาคเหนือ ในเรื่องการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ  ศาสนา  และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี  สนามกีฬา
สมโภช 700 ปี  ซึ่งจัดการประชุมแบบประหยัดแต่ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก  มีทหาร
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเป็นร้อยคนแต่ห้องประชุมที่จัดไว้มีที่น่ังไม่พอจึงให้เข้าร่วมได้เพียง 20 คน  
สําหรับนิทรรศการหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 ประการหากใครประสงค์จะเอา
ไปจัดสามารถติดต่อยืมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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3.3 การอบรมครู กศน.ตําบลในการจัดค่ายค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตามนโยบาย 
คสช.   ในการทําหลักสูตร สื่อวิดีทัศน์  มีผู้สนใจหลายคนและหลายจังหวัดติดต่อขอใช้สื่อประกอบการ
อบรม ทั้งน้ี  หากมีผู้ติดต่อขอมาให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เพราะหาก
ทําเป็นรูปเล่มมีจํานวนไม่เพียงพอ โดยจะมีคู่มือจํานวน 5 เล่ม และมี VCD สื่อการอบอบรมแต่ละโมดูลด้วย 

 ที่ประชุมรับทราบ  

 3.4 เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานของ กศน.ตําบล  ซึ่ง กศน.ตําบล ต้องมีสื่อการเรียนรู้  เช่น  สื่อ ETV  
โดยต้องจัดหาอุปกรณ์ติดต้ังให้ครบ  ขณะน้ีมีอําเภอกัลยาณิวัฒนา ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ทั้ง 3 ตําบล และอําเภอ
อมก๋อยไม่มีไฟฟ้า 1 ตําบล  ดังน้ัน  จะรายงานข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวน 204 ตําบล สามารถเปิด
ให้บริการได้ จํานวน 200 ตําบล และไม่สามารถให้บริการได้ จํานวน 4 ตําบล  

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 4.1 การประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง บทบาทของศูนย์การเรียนชุมชนในการเช่ือมโยงการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มวัยโดยเน้นผู้สูงอายุ จะมีการดูงานในพ้ืนที่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 150 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือไปดูเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์การเรียน
ชุมชนไม่ได้หมายถึงศูนย์การเรียนชุมชนของ กศน.อย่างเดียวจะเป็นของหน่วยงานอ่ืนก็ได้  โดยขอให้จังหวัด
เชียงใหม่จัดสถานที่ศึกษาดูงานให้ จํานวน 2 แห่ง และจังหวัดลําพูน 1 แห่ง จึงขอหารือที่ประชุมว่าจังหวัด
เชียงใหม่มีสถานที่ใดที่มีความพร้อมที่จะให้ไปศึกษาดูงานดังกล่าว 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเรื่องสถานที่สําหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย  ผูอํ้านวยการ กศน.อําเภอสนัป่าตอง เสนอสถานที่ดังน้ี 
 - โรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง 

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม  เสนอสถานที่ดังน้ี 
 - สมาคมผู้สูงอายุ ตําบล ดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ซึ่ง อบต.ดอนแก้วเป็นผู้ดูแล 

นายกรีฑา  สภุาพพรชัย  ผูอํ้านวยการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  เสนอสถานที่ดังน้ี 
 - ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย  ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด  ซึ่ง กศน.อําเภอ
ดอยสะเก็ดได้เข้าไปสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 

นายนิวาส  หล้าเต็น  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง เสนอสถานทีดั่งน้ี 
 - โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลข้ีเหล็ก และศูนย์สามวัย อําเภอแม่แตง  

นางสาวสุทธนิ ี จับใจนาย  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเชียงดาว  เสนอสถานที่ดังน้ี 
 - โรงเรียนชราบาลเมืองงาย  ของเทศบาลตําบลเมืองงาย   อําเภอเชียงดาว 

ว่าที่ ร.ต. เอกพจน์  เกษมกุลทรพัย์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหางดง  เสนอสถานที่ดังน้ี 
 - ชมรมผู้สูงอายุตําบลหนองตอง  อําเภอหางดง 
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นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานที่ประชุม   ได้กล่าวถึง
เรื่องดังกล่าว ดังน้ี  
 - ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอที่จะเสนอสถานที่สําหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวเขียนรายงาน
สรุปความเป็นมาของการจัดต้ังศูนย์การเรียนชุมชน  วิธีการดําเนินงาน  กิจกรรมที่ดําเนินการ และสรุปผล
การดําเนินงานมีรูปภาพประกอบ เพ่ือจะได้รายงานให้กลุ่มแผนงาน สํานักงาน กศน. พิจารณาต่อไป   

- ในการศึกษาดูงานดังกล่าวเส้นทางระหว่างการเดินทางควรมีที่พักรับประทานอาหารหรือซื้อของ
ฝากได้  ซึ่งเรื่องสถานที่จะต้องเดินทางไปดูอีกคร้ังหน่ึง 

-  เรื่องนิทรรศการมอบให้ นายกรีฑา สุภาพพรชัย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด เป็น
กรรมการฝ่ายนิทรรศการ  

- เรื่องการศึกษาดูงานมอบหมายให้  ดร.ทศพร   สาริยันต์   ครูชํานาญการพิเศษ  กศน.อําเภอ
ดอยสะเก็ดเป็นกรรมการในการนําคณะเดินทางไปศึกษาดูงานเพราะต้องบรรยายให้คณะศึกษาดูงานด้วย  

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานท่ีประชุม แจ้งเรื่อง ดังน้ี                       

 4.2 เรื่องการจัดการประชุมวิชาการ กพด. ซึ่งจะขึ้นในวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ซึ่งขณะน้ีอยู่ใน
ขั้นตอนการเตรียมงาน ขอแจ้งให้ทราบเพ่ือขอความร่วมมือ ดังน้ี 
 - เรื่องนิทรรศการ ปีน้ีจัดเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558  และส่วนที่ 2 คือ 
นิทรรศการผลงานท่ีดีของงาน กพด. ซึ่งในส่วนของการจัดนิทรรศการมีการลงทุนเป็นจํานวนมากจึงควรให้
ประชาชนมาชมนิทรรศการกันมาก ๆ ขอความร่วมมือผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเชิญชวนประชาชนมาชม
นิทรรศการให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นว่าพระองค์ทรงงานอย่างไร เป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่พระ
เกียรติคุณและ              พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี
ต่อปวงชนชาวไทย และเป็นโอกาสที่เราจะปลูกฝังค่านิยมเรื่องการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ทั้งน้ี  
ให้บริหารเงินงบประมาณในส่วนของงบพัฒนาผู้เรียนไว้เพ่ือใช้ในการดําเนินการเร่ืองดังกล่าวด้วย  โดยจะ
เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการในวันที่ 21 มกราคม 2558 ช่วงบ่าย  วันที่ 22 มกราคม 2558  และ
วันที่ 23 มกราคม 2558 ช่วงเช้า 
 - เรื่องคณะทํางาน ขอความร่วมมือข้าราชการ และครู กศน.ตําบลของแต่ละอําเภอ ช่วย
เรื่องการรับลงทะเบียนรายงานตัวและการประสานงาน เน่ืองจากคนร่วมงานจํานวน 1,200 คน โดยครู
อาสาสมัครฯ (ศศช.) ก็ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย  โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11   
 - วันที่ 12 ธันวาคม 2557 จะมีการประชุม ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่เรื่องการจัด
นิทรรศการ  
 - เรื่องอาหารของผู้เข้าร่วมประชุมปีน้ีจะเป็นบุฟเฟต์ซึ่งจะมีเมนูให้เลือกหลากหลาย โดยใช้
รูปแบบคูปอง  และสําหรับปีน้ีภาคคํ่าจะไม่มีงานเลี้ยงงานก็จะเสร็จเร็วขึ้น 
 - วันที่ 20 มกราคม 2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
ทรงงานที่ศูนย์ภูฟ้า อําเภออมก๋อย ซึ่งท่านกรมวังผู้ใหญ่ขอให้ กศน. ไปจัดนิทรรศการ คือ นิทรรศการ กพด. 
และนิทรรศการผลการสร้างป่าสร้างรายได้  และให้นําครู กพด. กศน.อําเภออมก๋อยเข้าเฝ้าในงานวันน้ัน
ด้วยเพ่ือให้ครูถวายคําปฏิญาณตนว่าจะต้ังใจทํางานให้เต็มที่เพ่ือตอบแทนที่พระองค์ทรงเมตตาส่งเรียนจน
จบการศึกษา   จึงขอให้ นายเจริญ ธรรมบัณฑิต  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย พิจารณาว่าจะขอความ
ร่วมมือคณะทํางานจาก กศน.อําเภอใดบ้างนับต้ังแต่ กศน.อําเภอสันป่าตองลงไปเพ่ือให้เข้ามาช่วยงานน้ี  
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นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย  ได้กล่าวเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี 
 ในการนําเสนอเร่ืองดังกล่าว ครู กพด. อําเภออมก๋อยได้ตกลงกันว่าจะทําเป็นต้นโพธิ์ โดยให้ครู
เขียนความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงในใบโพธ์ิ เพ่ือจะนําเรื่องราวที่
อยู่ในใบโพธ์ิมาเรียบเรียงทําเป็นหนังสือ 1 เล่ม เพ่ือกราบทูลถวายให้พระองค์  

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
การติดตามงานตามนโยบาย ดังนี้ 

 4.3 การจัดค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ   ขอให้ กศน.อําเภอทุกแห่งแจ้งข้อมูลด้วยว่า
แต่ละอําเภอจะจัดเมื่อใด  ทั้งน้ี ขอให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 หรือไม่เกินกลางเดือนมกราคม 
2558 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

4.4 เรื่องแผนของ กศน.ตําบล ใหร้วบรวมเป็นแผนของ กศน.อําเภอส่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัด
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557   

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

4.5 การจัดสรรงบประมาณ ขณะน้ีได้รับงบประมาณมาแล้ว 2 ไตรมาส  เป็นระยะเวลา 6 เดือน
แรก  สําหรับงบประมาณเสื้อผ้านักเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพียงครึ่งเดียว จากงบประมาณทั้งปีที่
จะได้รวม 4 ล้านบาทเศษ ขณะนี้เงินงบประมาณจัดสรรมาเพียง 2 ล้านบาทเศษ จึงได้จัดสรรให้ กศน.
อําเภอที่มี ศศช. มีนักเรียนชาวไทยภูเขาไปเพ่ือจัดซื้อให้บางหมู่บ้านก่อนแต่ต้องให้ได้ครบทุกคนในหมู่บ้าน
หากมีเงินคงเหลือให้ยกไปรวมกับเงินงวดที่สองที่จะจัดสรรไปให้เพ่ือซื้อเพ่ิมเติมในงวดที่สองให้ครบทุก
หมู่บ้านอีกคร้ังหน่ึง   

ที่ประชุมรับทราบ 

นายพุธชรัช  อรรถวสุ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  แจ้งเรื่อง 
ดังนี้ 
 4.6 นายวิมล  จํานงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการในเขต
ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2557 โดยจะเดินทางมา
ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557   ซึ่งจะเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมประชุมใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2557  และขอเชิญหัวหน้าโซนทุกคนเข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 – 12.00 น.  ซึ่งท่านจะ
มาตรวจราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน  เช่น  เรื่องการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   เรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายพิเศษที่
สถานศึกษาต้องปฏิบัตินอกเหนือจากนโยบายรัฐมนตรี และที่สําคัญคือการดําเนินการเรื่องค่านิยมหลัก 12 
ทั้งน้ี สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้ทําแบบสรุปการตรวจราชการให้ทุกอําเภอรายงานเพ่ือนํามาสรุปให้
ที่ประชุมได้รับทราบ  ซึ่งท่านจะเดินทางไปตรวจราชการที่โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย 

ที่ประชุมรับทราบ 
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นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม   ได้แจ้งเรื่อง 
ดังน้ี   
 4.7 การแต่งต้ังครูประจํากลุ่ม ซึ่งมีหนังสือแจ้งจากสํานักงาน กศน. ให้แต่งต้ังครูประจํากลุ่มได้ตาม
ความจําเป็น ทั้งน้ี หนังสือมีความขัดแย้งกันอยู่ 2 ฉบับ คือ หนังสือฉบับใหม่แจ้งให้ยึดเกณฑ์การจัดต้ังครู
ประจํากลุ่มโดยให้รับผิดชอบนักศึกษา จํานวน 40 คน แต่ฉบับก่อนหน้าน้ีให้รับผิดชอบนักศึกษา จํานวน 
50 คน ทําให้เกิดความสับสน 

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวดังน้ี 
 กรณีลดจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบจาก 50 คน เหลือ 40 คน จะกระทบต่อเงินค่าตอบแทนกลุ่ม
ทหาร เรือนจํา และ อสม. ที่เคยเบิกได้กลุ่มละ 50 คน เป็นเงิน 4,000 บาท แต่จะต้องถูกลดลงเหลือกลุ่มละ 
40 คน เป็นเงิน 3,200 บาท   

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม   ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าวและสรุป  ดังน้ี   

ขณะนี้ได้ติดต่อไปยังผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือสรุปว่าจะให้ครูประจํากลุ่ม
รับผิดชอบนักศึกษาจํานวนก่ีคน ทั้งน้ี ขอให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อน เพ่ือรอหนังสือแจ้งจากกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน  สําหรับการจัดต้ังครูประจํากลุ่มตามความจําเป็นก็ให้รับผิดชอบนักศึกษาตาม
เกณฑ์ จํานวน 40 คน โดยให้ช้ีแจงเรื่องเหตุผลของการลดจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบว่าเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน 

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง  ได้หารือที่ประชุมดังนี้ 
 4.8 การให้ครู ศศช. สอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําเป็นจะต้องทําคําสั่งแต่งต้ังหรือไม่ 

 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเรื่องดังกล่าวกันอย่างกว้างขวางในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  - บทบาท ภารกิจของครู ศศช. ที่กําหนดไว้ในสัญญา 
  - อํานาจในการดําเนินการตามหลักสูตร การกรอกคะแนน และการวัดผลระหว่างเรียน 
ของครู ศศช. 
    - บทบาทของสถานศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท แต่ละหลักสูตร 
  - สถานศึกษาแต่งต้ังในคําสั่งมอบหมายงาน เพ่ือให้ทําหน้าที่สอน 
  - ปัญหา/ความเสียหายหากไม่มีการแต่งต้ัง 
   - การแต่งต้ังและผลต่อการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
  - แนวปฏิบัติตามคู่มือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวและสรุป 
ดังต่อไปน้ี  
 ให้ทําคําสั่งแต่งต้ังเพ่ือมอบหมายภารกิจเพ่ิมเติมให้ทําหน้าที่ครูผู้สอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือความชัดเจน  
 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
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นางชฎาภรณ์  เกตุสม  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย ได้แจ้ง
เรื่อง ดังน้ี 

 4.9 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย จัดการประชุมสถานศึกษา
เกษตรธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557 โดยให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ 1 คน ครู จํานวน 2 
คน รวมอําเภอละ 3 เพ่ือเข้าร่วม หากท่านใดสนใจจะไปเข้าร่วมให้แจ้งมายังสํานักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี  
  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย จัดอบรมขยายผลการดําเนินงาน
เกษตรธรรมชาติ ประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557 เรื่องการปรับปรุงดินในวิธีเกษตร
ธรรมชาติ  โดยมีฐานการเรียนรู้เก่ียวกับปุ๋ยชีวภาพ  ฐานการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดดอกไม้  ฐานการเรียนรู้
เก่ียวกับการขยายผลเกษตรธรรมชาติ  ฐานการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก   การฝึกปฏิบัติและการป้องกันการ
กําจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีอําเภอหลายแห่งที่ดําเนินการเรื่องน้ีที่สามารถศึกษา
เรียนรู้ได้เพ่ือประหยัดงบประมาณ  เรื่องน้ีแจ้งเพ่ือทราบหากสนใจก็สามารถแจ้งมายังสํานักงาน กศน.
จงัหวัดเชียงใหม่ได้ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม  ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 5.1 ขณะนี้ สํานักงาน กศน. ได้หาแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้กับครู กพด. ซึ่งสํานักงาน 
กศน.จังหวัดเชียงใหม่มี ครู กพด. ในสังกัด จํานวน 128 คน ที่ยังไม่ได้เป็นพนักงานราชการ  นอกจากน้ี 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้หารือแนวทางในเรื่องน้ีกับสํานักงบประมาณที่มาติดตามงานในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย  

ที่ประชุมรับทราบ 

นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แจ่ม ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 5.2 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดโครงการ
ส้วมถูกสุขลักษณะ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 
10 แห่ง  ให้ กศน.อําเภอแม่แจ่ม ซึ่งจะแจ้งกําหนดการมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุมรับทราบ 

นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันป่าตอง ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
5.3 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาทางไกล ขอทราบว่าขณะน้ีดําเนินการถึงขั้นตอนใด ซึ่ง กศน.อําเภอ

สันป่าตองได้ดําเนินการรับสมัครไปแล้ว  
 5.4 วันที่ 7 ธันวาคม 2557  กศน.อําเภอสันป่าตองจะทําบุญทอดผ้าป่า  เชิญชวนทุกอําเภอ
ร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย 

 

 



~ 9 ~�
 
นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง 
ดังกล่าว ดังน้ี 
 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาทางไกล สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งใบสมัครไปแล้ว จํานวน 
106 คน ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาดังกล่าว  ซึ่งมอบให้กลุ่มส่งเสริม
การศึกษานอกระบบประสานเร่ืองการดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

นางออมสิน  บุญวงษ์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่วาง  ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 5.5 การทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของ กศน.อําเภอแม่วาง ได้รับเงินทําบุญเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
110,140 บาท ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทําบุญ  ซึ่งเป็นเรื่องดีที่คุณเจียมจิตต์ บุญสม เจ้าของสาหร่าย
เกลียวทองเป็นประธานในการทอดผ้าป่าและได้ร่วมทําบุญด้วย ซึ่งจะได้นําเงินไปใช้ในการสร้างอาคารศูนย์
การเรียนชุมชน  

นายสร้อย  พุทธโส  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสะเมิง  ได้หารือที่ประชุม ดังน้ี 
  5.6 เรื่องการเบิกเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานต่าง ๆ ของ กศน.อําเภอ มี
อย่างหลากหลาย ซึ่งขณะน้ียังไม่มีความชัดเจนเรื่องการเบิกจ่ายเงินว่ารายการใดสามารถเบิกจ่ายได้หรือ
ไม่ได้ และเบิกจากงบประมาณใด จะทําอย่างไรให้เกิดความคล่องตัว 

นางสาวอรวรีย์   ฟองจันทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง  ได้หารือที่ประชุม ดังน้ี 
5.7 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหารจะสามารถเบิกจ่ายจากเงินจะให้เบิกจากบประมาณใด 

จะสามารถเบิกจากงบเงินอุดหนุนได้หรือไม่ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 ประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอนเป็นค่าสาธารณูปโภค สามารถ
เบิกจ่ายได้เช่นเดียวกับโรงเรียนต่าง ๆ ที่เบิกจากงบเงินอุดหนุน  สําหรับเรื่องใดที่มีระเบียบกําหนดไว้ชัดเจน
ก็ต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้อง   

ที่ประชุมรับทราบ 

นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย  ได้หารือที่ประชุม ดังน้ี 
 5.8 กรณีเรื่องการสํารองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อน กศน.อมก๋อยมีความจําเป็นต้องซื้อวัสดุจากร้านค้า
ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่สามารถซื้อด้วยเงินเช่ือได้ จะสามารถสํารองจ่ายได้หรือไม่ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 กรณีเรื่องการสํารองจ่าย มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังน้ี 
  - การระบุว่ามีการสํารองจ่ายไปก่อนแล้วแต่ไม่ได้สํารองจ่ายจริง จะเป็นปัญหาเรื่องการ
เจตนาทุจริต  เช่น  ระบุว่าสํารองจ่ายไปก่อนเป็นเงินจํานวนหลักแสนบาท ซึ่งไม่มีความเป็นไปได้ แต่หาก
เป็นเงินจํานวนน้อย ประมาณ 2-5 พันบาท ก็อาจมีความเป็นไปได้ 
   - การสํารองจ่าย อาจถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ซึ่งถือ
ว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
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 ทั้งน้ี หากกรณีที่มีความจําเป็นจริง ๆ ก็สามารถสํารองจ่ายได้ด้วยจํานวนเงินที่ไม่มากเกินไปและมี
ความเหมาะสมที่จะเป็นไปได้  เช่น ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งไม่สามารถซื้อด้วยเงินเช่ือได้ และหากมีการสํารอง
จ่ายไปก่อนแล้วไม่ควรสะสมเรื่องเก็บเอาไว้เพราะจะทําให้จํานวนเงินสํารองจ่ายสูง ขอให้เร่งส่งหลักฐานการ
เบิกจ่ายด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภออมก๋อย   ได้หารือที่ประชุม ดังน้ี 
 5.9 กรณีค่าอาหารที่จะนําชาวบ้านมาเข้ารับการอบรม ซึ่งต้องเล้ียงอาหารขอหารือว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้หรือไม่ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เน่ืองจากการจัดการศึกษาต่อเน่ืองไม่สามารถนําระเบียบการฝึกอบรมมาใช้
ในการเบิกจ่ายได้ 

ที่ประชุมรับทราบ 

นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสารภี   ได้หารือที่ประชุม ดังน้ี 
 กศน.อําเภอสารภี ดําเนินการจัดอบรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้ยืมเงินรายได้
สถานศึกษาส่วนหน่ึงแต่ยังไม่เพียงพอและไม่สามารถยืมเงินงบประมาณได้ทัน กรณีค่าจ้างเหมารถ ประมาณ 
8,000 บาท สามารถสํารองจ่ายได้หรือไม่ 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 กรณีน้ีสามารถสํารองจ่ายได้ แต่ต้องไปต้องวางแผนในการยืมเงินงบประมาณให้สามารถใช้ได้ทัน
การจัดกิจกรรมด้วย 

นายนิวาส   หล้าเต็น  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง   ได้กล่าวเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี 
 5.10 ขอเสนอให้ทางจังหวัดจัดทําเป็นหนังสือราชการเพ่ือแจ้งว่าเรื่องใดเบิกได้  เรื่องใดเบิกไม่ได้ให้
ชัดเจน   เพ่ือให้ทุกอําเภอทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 

 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ได้ทําหนังสือแจ้งซักซ้อมไปแล้ว 2 เรื่อง ดังน้ี 
  1) เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
  2) เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดการศึกษาต่อเน่ือง  

ที่ประชุมรับทราบ 
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นายวัชระ  พันธุ์ผจญ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 5.10 เรื่องแบบฟอร์มการทําหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ หากมีข้อผิดพลาดเพียง
เล็กน้อยก็ไม่สมควรที่จะส่งเรื่องกลับไปแก้ไข ควรจะเอ้ือในกรณีผิดพลาดเพียงเล็กน้อย   

นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  ประธานท่ีประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 หนังสือราชการต้องทําให้ถูกต้องเร่ืองน้ีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ และทุกกลุ่มงานของสํานักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม่แล้วหลายคร้ังว่าการทําหนังสือราชการควรระมัดระวังให้มาก ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตาม
ระเบียบเสมอ  โดยเฉพาะคําผิดเพราะหากส่งไปยังหน่วยงานอ่ืนจะทําให้ถูกตําหนิได้ว่าผู้บริหารลงนามมาได้
อย่างไร  โดยเฉพาะเรื่องการอ้างถึงควรอ้างถึงเฉพาะหนังสือที่เคยติดต่อกันแล้ว ไม่ใช่อ้างถึงหนังสือที่ไม่เคย
ติดต่อกันเลย  

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม  ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
 5.11 กรณีกลุ่มงานต่าง ๆ แจ้งอําเภอด้วยการพิมพ์สั่งผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสั่งแทนผู้อํานวยการ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีการลงนามมักพบข้อผิดพลาดเร่ืองเน้ือหาไม่ถูกต้อง ไม่สัมพันธ์กัน
ระหว่างช่ือเรื่องกับเน้ือเรื่อง  

นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง  ได้กล่าวเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี 
 5.12 เรื่องการสั่งการหรือสั่งงานผ่านเฟสบุ๊คของเจ้าหน้าที่สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  เห็นว่า
ไม่สมควรเพราะบางคร้ังเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง  ไม่มีเรื่องเดิม เน้ือหาไม่ถูกต้อง  ทําให้ไม่เข้าใจและไม่
สามารถปฏิบัติงานตามที่แจ้งมาได้ 

นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ประธานท่ีประชุม  ได้กล่าวถึงเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ี 
 ขอแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มทราบไว้ ณ ที่น้ีว่าการแจ้งเรื่องให้ กศน.อําเภอทราบต้องให้ผู้บริหาร
รับรู้หรือลงนามก่อนทุกครั้ง และต้องลงช่ือผู้แจ้งด้วยทุกคร้ัง เพราะหากไม่มีความเข้าใจเพียงพอทําให้สั่งผิด
สั่งถูกซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

ที่ประชุมรับทราบ 

นายนิติธร  เทพเทวิน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่  ได้แจ้งเรื่อง ดังน้ี 
 5.13 กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมงานว่ิงมาราธอน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 
05.00 น.  เน่ืองจากปีน้ีมีผู้สนใจเป็นจํานวนมาก เพราะได้จัดมาเป็นครั้งที่ 8 แล้ว ซึ่งทางชมรมว่ิงของ
จังหวัดเชียงใหม่ได้บรรจุเป็นกรณีพิเศษให้เป็นการแข่งขันสําคัญที่ใช้เก็บคะแนนในการแข่งขัน ซึ่งปีน้ี        
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะมาเป็นประธานเปิดงาน และการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ให้
การสนับสนุนอุปกรณ์ในการแข่งขันด้วย 

5.14 เรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งสืบเน่ืองจากการจัดงานว่ิงมาราธอนเพราะจะนําเงินที่ได้ไป
ซื้ออุปกรณ์ดนตรีให้กับ วง กศน.แบรนด์ ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วและมีแนวทางที่จะถ่ายทอดในเร่ืองการ
ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยนําเอาโมดูลที่ 1-5 ของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่มาเป็น
สาระสําคัญ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 






